

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาการจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนในจังหวัดเชียงใหม่ มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้

ขอบเขตการศึกษา

ขอบเขตประชากรที่ศึกษา

การศึกษาค้นคว้านี้ได้เลือกศึกษาเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนน ที่จดทะเบียนนิติบุคคล เป็นห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัดที่ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 62 ราย (สำรวจเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 จาก สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่) แต่ในการศึกษาค้นคว้านี้ผู้ศึกษาได้ใช้ ประชากร 56 ราย จากผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนที่ยังคงดำเนินกิจการและสามารถติดต่อได้

ขอบเขตของเนื้อหา

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

1. สภาพทั่วไปของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนน
2. การจัดการทางธุรกิจ ประกอบไปด้วยหน้าที่ทางการบริหารจัดการของ

ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนน 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม

วิธีการศึกษา

การเก็บและรวบรวมข้อมูล

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 56 ราย (สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ 2549)

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ รายงานการค้นคว้าแบบอิสระ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนด้าน การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดกำลังคน การสั่งการ และ การควบคุม หน้าที่ทางการบริหาร

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในการจัดการส่งเสริมศักยภาพการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนำข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากแบบสอบถามจากผู้ประกอบการ มาประมวลผลข้อมูลโดยการวิเคราะห์สถิติ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)

ระยะเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งเดือนมกราคม 2550 – พฤษภาคม 2550 ระยะเวลาเก็บข้อมูลเดือนเมษายน 2550

สถานที่ที่ใช้ในการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่